













๓.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๔.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านครับ  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายวันดี ศรีพุทธา  
ประธานสภา อบต.๗

ท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ในการพิจารณาญัตติ ๕.๓ การพิจารณาขอรับความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้  
รายการที่ ๑ เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (งานบริหารทั่วไป)

ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น

นายชัยศิลป์ ทองกาสิ  
เลขานุการสภา อบต.๗

ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๘ เสียง

(๑.นายวันดี ศรีพุทธา ๒.นายประภัทร วัฒนสุข ๓.นายวิริยะ เรืองสมบัติ ๔.นายประดิษฐ์ ทองรักษ์ ๕.นายประพันธ์ ชันโยธา ๖.นายบุญเลิศ บัวแสง ๗.นายสมภาร อินธิสร ๘.นายชัยศิลป์ ทองกาสิ )

ไม่เห็นชอบ

- ไม่มี-

งดออกเสียง

จำนวน - เสียง

มติที่ประชุม

มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการที่ ๑ เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

นายวันดี ศรีพุทธา  
ประธานสภา อบต.๗

ต่อไปการพิจารณาขอรับความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท (งานบริหารทั่วไป) ท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ในการพิจารณาขอรับความเห็นชอบ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท







นายพงษ์ศักดิ์ ชลชี  
รองนายก อบต.๗

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในนามของคณะผู้บริหาร ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมายงานให้แต่ละท้องถิ่นทุกอบต ทุกเทศบาล

๑.เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ หรือ ๗๒ พรรษา ให้เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์หน้าสำนักงาน รวมทั้งประดับธงชาติ

๒. ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้เราออกไปดูแลต้นไม้ตามโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ขอให้ช่วยไปรดน้ำต้นไม้ ให้ท่านนายกมอบหมายครับ ขอให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้ขอบคุณครับ

นายวันดี ศรีพุทธธา  
ประธานสภา อบต.๗

ขอให้ท่านนายกมอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลตามนี้ด้วยครับ

ส่วนเรื่องต่อมา ประธานขอแจ้งในเรื่อง เนื่องจากถนนหนทางบางหมู่บ้าน สัญจรลำบากขอให้ทางผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจดูแล ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็ทำแผนเข้ามาขอให้ผู้บริหารลงพื้นที่ด้วยและขอให้ ผอ.กองช่างออกไปสำรวจ เนื่องจากเงินงบประมาณในข้อบัญญัติไม่มีอาจจะขอให้จ่ายขาดเงินสะสมขอให้ผู้บริหารออกไปดูแลลงพื้นที่ด้วยครับ ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งครับในวันที่ออกสำรวจขอให้เรียกสมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านออกไปด้วย และ ผอ.กองช่างต้องลงพื้นที่ด้วยครับ

นายสมชาย บุตรี  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ผมก็อยากจะทำงานนะครับ ซึ่งในข้อบัญญัติมีอยู่ ๒ โครงการคือ ของบ้านดอนดู่กับท่าม่วง แต่ผมประสบปัญหา ๑. แม้มันสบาย ๒. สุขภาพผมไม่ดี วันนี้จะแจ้งให้ทราบว่าผมจะขอลาออก ผมคงไม่ได้ดำเนินการโครงการอะไรต่างๆได้ ผมถามว่าบุคลากรเรามีไหม ผมอยู่ที่นี้มา ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นเวลา ๒๖ ปี ผมอยู่ก่อนทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำ วันนี้ ถ้าดูในประวัติการทำงานผม มีทั้งไล่ออก ปลดออก ส่งกลับเข้าราชการ ขอขอบคุณครับแค่นี้ครับ

นางกาญจนา ดงเจริญ  
รองปลัด อบต.๗

ขอบคุณท่านผอ.กองช่าง ในส่วนของการทำงานของข้าราชการทุกคนอยู่ในกฎระเบียบ กฎหมาย อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ในการทำงานคำว่าข้าราชการเราไม่สามารถจะตอบสนองนโยบายได้อย่างทันที การจ่ายขาดเงินสะสม มันมีขั้นตอนมีระเบียบการที่เราจะเอาโครงการไปดำเนินการต้องมีในแผนตอนนี้ในการจัดทำแผนบางหมู่บ้านยังไม่ส่ง การจัดทำพาะโครงสร้างพื้นฐาน ข้อบัญญัติหรือใช้จ่ายเงินสะสมต้องชัดเจน ซึ่งแผนปี ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๓ เป็นแผนที่ยกมาจากปี พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ซึ่งไม่สามารถใช้แผนตัวนั้นได้ ด้วยถ้าเป็นโครงการจะระบุแค่ ว่า โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน.....แค่นี้ ถ้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมาตรวจ บอกเลยว่าแผนนี้ใช้ไม่ได้ ตอนนี้การจะทำข้อบัญญัติโครงการก่อสร้างถนนต้องชัดเจน ดังนั้นโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต้องระบุว่า ขนาดกว้างเท่า ไหร่ยาวเท่า ไหร่ จากบ้านใครถึงบ้านใคร เป็นงบประมาณเท่าไร ต้องมีงบประมาณที่ชัดเจน เมื่อเราทราบปัญหา



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่  
มีแล้ว ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๑ ครั้งที่ ๒-๓-๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้ลงนามลงชื่อไว้เป็น  
หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายวันดี ศรีบุญเรือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง